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สารจากประธานสภาคณาจารย์
โดย อ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

สวัสดีครับ 
 ชาวมหิดลท่ีเคารพรักทุกท่าน  
ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ 
พระราชทานนาม “มหิดล” ครบ 43 ปี 
ประกอบกับขณะน้ี ใกล้ถึงวันข้ึนปีใหม่ 

ผู้บริหารคือ ตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า เท่าน้ัน  
ดังน้ันการเสนอของสภาคณาจารย์จะเป็นการตัดสิทธ์ิ
ของผู้บริหารระดับต้น เน่ืองจากเป็นคณาจารย์ประจำ 
เช่นกัน ทำให้ไม่มีโอกาสลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ในเร่ืองดังกล่าวน้ีได้มีการพูดถึงสิทธ์ิของ 
ผู้บริหาร ซ่ึงจะเสียสิทธ์ิไปหากมีการแก้ไขข้อบังคับ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอของสภาคณาจารย์ แต่ท่ีประชุม
สภาคณาจารย์ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแทนของคณาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติงานท้ังมหาวิทยาลัยท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร มี 
ความเห็นว่า ในสภามหาวิทยาลัยมีตัวแทนของ 
ผู้บริหารคือ คณบดี อยู่แล้วจำนวน 5 คน ดังน้ัน 
องค์ประกอบท่ีเหลือของสภามหาวิทยาลัยควร 
มาจากคณาจารย์ประจำท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร เพ่ือให้ 
เกิดความสมดุล ในมุมมองต่างๆ ของผู้บริหารและผู้ 
ปฏิบัติงานในองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยน่ัน 
คือ สภามหาวิทยาลัย ดังน้ันผมขอเชิญชวนให้ 
ประชาคมชาวมหิดลทุกท่านออกมาใช้สิทธ์ิลง 
สมัครรับเลือกต้ังและลงคะแนนเลือกต้ัง ใช้ 
วิจารณญาณของท่านอย่างรอบคอบ ในการ 
เลือกต้ังตัวแทนของท่านจากคณาจารย์ประจำ 
จำนวน 5 คน ไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ให้ได้คนดี มีความรู้ความสามารถ เพ่ือจะทำ 
ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง. . .

ของคนไทยคือ วันสงกรานต์ ผมขออาราธนาอำนาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขกาย 
สบายใจ ประสบความสำเร็จท้ังในด้านการงานและชีวิต 
ครอบครัวในปีใหม่น้ีครับ
 ขณะน้ีการสรรหาองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่ได้เสร็จส้ินบางส่วนแล้ว ได้แก่ การสรรหานายกสภา 
มหาวิทยาลัย โดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 
จะมาดำรงตำแหน่งต่อในวาระใหม่น้ี ขณะเดียวกันได้มีการ 
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน15 ท่านเรียบร้อยแล้ว 
เช่นกัน เหลือเพียงการคัดเลือกตัวแทนจากผู้ปฏิบัติงานประจำ 
ท่ีไม่ใช่คณาจารย์ประจำ การคัดเลือกตัวแทนจากผู้บริหาร 
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าจำนวน 5 คนโดยจะเลือกจากท่ี 
ประชุมคณบดี และส่วนท่ีสำคัญมาก ซ่ึงถือเป็นตัวแทนจาก 
ประชาคมในส่วนของคณาจารย์โดยตรงคือ ตัวแทนจาก 
คณาจารย์ประจำ จำนวน 5 คน ซ่ึงจะได้มาจากการลงคะแนน 
เลือกต้ังท่ีจะมีข้ึนในวันศุกร์ท่ี 20 เม.ย. 2555 ท่ีจะถึงน้ี 
โดยผู้มีสิทธ์ิลงรับสมัครได้แก่ คณาจารย์ประจำท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 
ประจำ พ.ศ.2551 โดยรวมถึงผู้บริหารระดับต้นได้แก่ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการ(ส่วนงานท่ีเรียก 
ช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
หัวหน้าภาควิชา และตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ 
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและตำแหน่งอ่ืน ท่ี ก.บ.ค. 
กำหนด ซ่ึงสภาคณาจารย์ในชุดน้ี ได้เสนอแก้ไขข้อบังคับน้ี 
ในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครคือ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บริหารทุกประเภท รวมถึงผู้บริหารช้ันต้นด้วย โดยได้นำเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 ก.พ. 2555 โดยท่ีประชุม 
เห็นชอบด้วย และไม่ได้มีผู้คัดค้าน แต่ต่อมาได้มีการแจ้งมติสภา 
มหาวิทยาลัยต่อท่ีประชุมคณบดีในวาระแจ้งเพ่ือทราบ เม่ือวันท่ี 
22 ก.พ. 2555 น้ัน ได้มีการอภิปรายถึงมติสภามหาวิทยาลัย 
ดังกล่าว ท่ีประชุมคณบดีมีมติขอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวน 
มติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยวันท่ี 21 มี.ค. 2555 ได้มีการนำเร่ืองน้ีขอทบทวน 
มติสภามหาวิทยาลัยจากท่ีประชุมคณบดีเข้าวาระการประชุม 
โดยได้มีการช้ีแจงจากสภาคณาจารย์ และมีการอภิปรายจาก 
สมาชิกสภามหาวิทยาลัย ในท่ีสุดสภามหาวิทยาลัยได้ขอยกเลิก
มติเดิมท่ีได้เห็นชอบไปแล้ว ด้วยเห็นว่า เป็นการขัดกับ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 ซ่ึงกำหนดไว้ว่า ตัวแทนของ 

ฉบับน้ี...มีอะไร
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
* นายแพทย์อานันท์ วิชยานนท์ บุตรชาย รับรางวัลฯ แทน

ผลงานท่ีสำคัญ
 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารท้ังในและต่างประเทศ 
ประมาณ100 เร่ือง เป็นบทความทางด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูโน 
วิทยาท้ังส้ิน เป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ังโครงการผลิตแพทย์ประจำบ้าน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

ต่อยอดเฉพาะทาง Pediatric allergy and Immunology ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 และได้รับการแต่งต้ังใน 
ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นนายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและภูมิคุ้มกันวิทยา ปี พ.ศ. 2549-2553 ความภาคภูมิใจ 
การทำงานให้กับสมาคมโรคภูมิแพ้ฯ ได้แก่ การเป็นประธาน Bidding Committee ในการนำเอางานประชุม 
วิชาการนานาชาติ World Allergy Congress มาจัดในประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2543 และยังเป็นประธานการประชุม 
World Allergy Congress 2007 (ปี พ.ศ. 2550) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

แนวคิดในการทำงาน
 1. ยึดคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต และในการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ 
ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คุณธรรมท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีใช้ ได้แก่ พรหมวิหาร 4 
 2. ยึดแนวพระราชดำริของพระบรมราชชนกเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
 3. ยึดแนวทางตามทศพิธราชธรรมในการดำรงชีวิต และการเรียนการสอน โดยเฉพาะ ความซ่ือสัตย์ 
อดทน อ่อนโยน การยึดถือซ่ึงความยุติธรรม และทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงานท่ีสำคัญ 
 ความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้มีความ 
ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นจริยธรรม 
ในการประกอบวิชาชีพ และจัดการศึกษาด้านทันตกรรม 
สำหรับเด็กในระดับหลังปริญญาให้เทียบเคียงกับประเทศอ่ืนๆ 
สร้างแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทางคลินิกท่ีใช้ในการเรียน 
การสอนและการบริการ เพ่ือคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย  
รวมท้ังให้บริการวิชาการทางทันตกรรมสำหรับเด็กสำหรับ 
ทันตแพทย์ผู้สนใจผ่านการประชุมวิชาการต่างๆ ท่ีจัดโดยองค์กรวิชาชีพ เช่น ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

แนวคิดในการทำงาน  
 ยดึถอืคตพิจนข์องมหาวทิยาลยัมหดิลอยูเ่สมอ คอื พงึปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ เหมอืนดงัปฏบิตัติอ่ตนเอง ตัง้ใจ 
จะทำงานทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดเอาคุณภาพการศึกษา ประโยชน์ของส่วนรวมและผู้ป่วย 
เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
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ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานท่ีสำคัญ 
 มีผลงานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศรวม  
82 เร่ือง รวมท้ังผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรอีก 1 เร่ือง เป็น 
ผู้ริเร่ิมบุกเบิกการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยว่านชักมดลูก 
อย่างมีระบบ จากสมุนไพรท่ีไม่มีข้อมูลสนับสนุนทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ จนกลายเป็นสมุนไพรท่ีน่าสนใจย่ิงในปัจจุบัน  
ได้พบฤทธ์ิท่ีสำคัญหลายอย่างท่ีบ่งช้ีถึงศักยภาพในการนำมา 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในสตรีวัยหมดประจำเดือน 
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และเป็นยาลดไขมันในเลือด อันจะเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร และลดการนำเข้ายาท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

แนวคิดการทำงาน   
 1. ความเป็นครู ต้องเป็นครูท่ีสอนด้วยเน้ือหาท่ีถูกต้อง ทันสมัย ก้าวทันวิชาการและเทคโนโลยีท่ี 
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนต้องอบรมส่ังสอนศิษย์อย่างใกล้ชิด โดยเน้นความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2. การเป็นนักวิจัย ต้องเน้นการผลิตผลงานวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อท้ังสังคมไทยและมนุษยชาติ ผลงาน 
มีคุณภาพสูง เน้นการทำวิจัยเป็นกลุ่ม มีเครือข่าย มีการบูรณาการงานวิจัยในหลากหลายสาขา เพ่ือการนำไปใช้ 
ประโยชน์อย่างย่ังยืน
 3. การเป็นผู้บริหาร ต้องบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นระบบ มีธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้สมาชิก 
ในหน่วยงานมีส่วนร่วม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. การครองตน ต้องมีการครองตนท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา มีความเอ้ือเฟ้ือ 
เผ่ือแผ่ มีชีวิตครอบครัวท่ีดีงาม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง มุ่งทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม/ สังคม  
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา ธนาชาติเวทย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผลงานท่ีสำคัญ 
 การได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางโรคเขตร้อน เช่น 
โรคมาเลเรียชนิดรุนแรง และโรคไข้เลือดออก โดยการพัฒนา 
วิธีการตรวจรักษาเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลง

แนวคิดการทำงาน
 ข้าพเจ้าได้ยึดคำสอนของสมเด็จพระราชบิดาฯ 
“อาชีพแพทย์น้ันมีเกียรติ แพทย์ท่ีดีจะไม่ร่ำรวย แต่ก็ไม่ 
อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรเป็นอย่างอ่ืนไม่ใช่แพทย์” 

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต้ังแต่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ดังน้ันแพทย์ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ท่ีจะได้รับ แต่ควรตระหนักถึงข้อดี ข้อเสียและผลท่ีจะได้รับตามมาจากการท่ีดูแลผู้ป่วยท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ี 
ในสังคมปัจจุบันน้ันมีการแข่งขันกันสูง จึงมุ่งเน้นแต่ความสามารถทางวิชาการและต้องการให้ตนเองมีความ 
สามารถเหนือผู้อ่ืน ดังน้ันในการสอนนักศึกษาแพทย์ จึงพยายามเน้นให้นักศึกษาแพทย์เล็งเห็นความสำคัญของ 
การทำงานท่ีมีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับใน 
ความผิดพลาดของตนเอง ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ดีข้ึนและรู้จักการให้เกียรติกับเพ่ือนร่วม 
วิชาชีพอ่ืนๆ ในการทำงานร่วมกัน
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อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2554
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร 
หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผลงานท่ีสำคัญ
 เป็นผู้นำในการริเร่ิมและพัฒนาโครงการปลูกถ่ายไต
ในเด็กของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ 
อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์มานานกว่า 20 ปี ทำให้ผู้ป่วย 
เด็กไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีส้ินหวังได้กลับมามีชีวิตใหม่  
อีกท้ังเป็นบุคคลสำคัญในทีมท่ีนำการรักษา โดยการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกำเนิดร่วมกับการปลูกถ่ายไตมารักษาผู้ป่วยเด็ก 

ท่ีไตวาย ได้สำเร็จรายแรกของเอเชีย อาจารย์เป็นผู้ตรงต่อเวลาอย่างย่ิงในการเข้าสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ 
ประจำบ้าน ท้ังในห้องเรียน และการสอนแสดงทางคลินิก ท้ังในหอผู้ป่วยและหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

แนวคิดในการทำงาน
 ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอ่ียม ทองดี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผลงานท่ีสำคัญ
 เป็นผู้ริเร่ิมศึกษาวิจัยวัฒนธรรมข้าวของสังคมไทย 
ควายในสังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านกับ 
การพัฒนาท้องถ่ิน เร่ิมจากปี 2528 ต่อเน่ืองมาจนถึง 
ปัจจุบัน ส่งผลให้สังคมไทยเห็นคุณค่าความสำคัญใน 
วัฒนธรรมข้าว ควายและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านกับการพัฒนา 
ท้องถ่ินมากข้ึน และร่วมกันขยายผลการศึกษาอย่างกว้าง
ขวางจนกระท่ังถึงปัจจุบัน นอกจากน้ี เป็นผู้ริเร่ิมส่งเสริม
และเป็นพ่ีเล้ียงในการพัฒนาชุมชน/ ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตภาคกลาง-ภาคตะวันตก 
ร่วมกับเพ่ือนอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามโครงการของอาศรมพัฒนาชนบทศึกษา/ 
ประชาคมนักวิชาการจังหวัดนครปฐม/ กองทุนเพ่ือสังคม (SIF) / สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้เกิดกลุ่ม (Nod) และเครือข่าย (Network) การพัฒนาชุมชน/
ท้องถ่ินข้ึนในชุมชนโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันตก ท้ังยังเช่ือมร้อยเป็น 
เครือข่ายกับชุมชน/ ท้องถ่ินพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ัวไปในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีส่วนร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้จากภาคสนามไปพร้อมกับการเรียนรู้ในช้ันเรียนด้วย และ
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่หลายเร่ืองท้ังหนังสือและบทความทางวิชาการ เช่น วัฒนธรรมข้าว ควาย: สัตว์กตัญญู 
ท่ีถูกลืม ข้าว: วัฒนธรรม และ การเปล่ียนแปลง ควาย ข้าว พระ ผีและพิธีกรรม เป็นต้น  

แนวคิดการทำงาน   
 ยึดม่ันในพระดำรัสสมเด็จพระราชบิดา “อัตตานัง อุปมัง กะเร” บนรากฐานเอกลักษณ์ของชาติและ 
ของเอเชีย
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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พบสมาชิกสภาคณาจารย์ 
เพ่ือช้ีแจงแนวนโยบายและตอบข้อซักถามในประเด็น 
ต่างๆ ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี 
2/2555 วันพุธท่ี  1 กุมภาพันธ์  2555 ณ ห้องประชุม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ท่านได้กล่าวถึงแนวนโยบายว่า มหาวิทยาลัย
ควรมีการเช่ือมโยงกับปัญหาของสังคม ต้องช่วยกัน 
แก้ปัญหาของสังคมท่ีมีอยู่ โดยใช้ศักยภาพของส่วนงาน 
มาเสริม มีการเช่ือมโยงกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และต่างประเทศ โดยผลักดันให้ 
ทุกส่วนงานร่วมมือกันมากข้ึน 
 จากการท่ีท่านได้เข้าเย่ียมส่วนงาน 
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เห็น 
ศักยภาพและความเข้มแข็งในทุกส่วนงาน  
จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะร่วมกันทำงานเพ่ือช่วย 
กันทำงานโดยมุ่งปัญหาสังคมเป็นหลัก 
นอกจากน้ี ควรส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกัน โดยการรวมพลังกันทำงานในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารจัดการข้อมูลด้านประชากรท่ีจะเกิด
ประโยชน์แก่คนไทย การจัดทำมาตรฐาน 
ในการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาอุปกรณ์/
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีราคาแพงให้มีราคาถูก 
ท่านจึงได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์จาก 
หลายส่วนงานเพ่ือพบปะพูดคุยกันในเร่ืองต่างๆ เช่น 
ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นและ 
ปัญหาเร่ืองน้ำ เป็นต้น ซ่ึงปัญหาต่างๆ ควรได้รับการ 
แก้ไข โดยอาจารย์จากสาขาท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกัน 
เขียนโครงการเพ่ือหางบประมาณมาดำเนินการต่อไป
 ท่านกล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความ 
ชำนาญเร่ือง Health Care จึงมองไปท่ีการทำงานร่วมกัน 
ของส่วนงานต่างๆ และมีแนวนโยบายผลักดันให้ 
มหาวิทยาลัยเป็น One Health หรือ Global Health 
โดยการมองเป็นองค์รวม เช่น ปฏิสัมพันธ์ของคนและ
สัตว์ทำให้เกิดโรคใหม่ๆ ดังน้ันต้องมีการคิดค้นส่ิงใหม่ๆ 
โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตว- 
แพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะ 
ส่ิงแวดล้อมฯ การทำงานร่วมกันจึงถือเป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันให้เกิดความเด่นชัดในเร่ือง 
Global Health ดังน้ัน หากสมาชิกสภาคณาจารย์ 

ท่านใดเห็นว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้การสนับสนุน 
เชิงระบบ เพ่ือให้โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ 
แก้ปัญหาสังคมสำเร็จได้ ท่านยินดีรับฟังและให้การ 
สนับสนุน
 สำหรับนโยบายต้ังรับการเปิดเสรีอาเซียน  
ท่านมีแนวนโยบายท่ีต่อเน่ืองกับนโยบายของทีมบริหาร 
ชุดก่อน โดยต้องเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตาม 
ท่ีมุ่งหวัง น่ันคือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ในศาสตร์ 
แขนงต่างๆ พร้อมเป็นพลเมืองของอาเซียน คือตระหนัก 
ในความเป็นอาเซียนท่ีมีความหลากหลาย บัณฑิตต้อง 
รู้ลึกในเร่ือง Harmony & Giving & Sharing ซ่ึงตรงกับ 
Core Value ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพียงแต่ต้องเน้น 

บางจุดให้มากข้ึน ขณะเดียวกันต้องเน้นความเป็นสากล 
การเข้าใจบริบท การย้ายถ่ินฐาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ  
และท่านได้เตรียมการต่างๆ ดังน้ี
 - ภายใน 6 เดือนจะเข้าพบอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในอาเซียนเพ่ือหาพันธมิตร เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก 
มหาวิทยาลัยมหิดลมากข้ึน
 - หาช่องทางแลกเปล่ียนนักศึกษาจำนวน 
มากๆ เน่ืองจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนส่วนใหญ่ใช้ 
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้ประโยชน์ด้านภาษาด้วย
 - จะเชิญอธิการบดีจากอาเซียนมาร่วม 
ประชุมสัมมนา เม่ือมหิดลสิทธาคารสร้างเสร็จ เพ่ือ 
ให้เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
 - มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดแข็งคือ มีศิษย์เก่า 
ท่ีเป็นชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และเม่ือบุคคลเหล่าน้ี 
สำเร็จการศึกษากลับไปแล้ว น่าจะให้การสนับสนุน 

อธิการบดี พบสมาชิกสภาคณาจารย์
โดย ผศ.พรพรรณ์ สมบูรณ์
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มหาวิทยาลัยมหิดลได้
 ช่วงตอบข้อซักถาม สมาชิกสภาคณาจารย์ 
ได้ซักถามเก่ียวกับแนวนโยบายในด้านต่างๆ และ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงท่านอธิการบดีได้ตอบ
ข้อซักถามดังน้ี 
 ด้านการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมต่อการ 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่านเห็นว่าต้อง 
เตรียมบัณฑิตให้รู้รอบ พร้อมเป็นพลเมืองของอาเซียน 
ตระหนักในความหลากหลาย เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ 
มีความเป็นสากล ต้องพัฒนากระบวนการการเรียน 
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน แต่ละหลักสูตร 
ให้มีการบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษ มีการเรียนรู้และ 
เข้าใจวัฒนธรรม พร้อมท้ังเรียนรู้กฎเกณฑ์ในการไป 
ทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน และรายวิชา มมศท 
101-103 เป็นรายวิชาท่ีมีความสำคัญ เป็นจุดเด่นท่ี 
สอนให้นักศึกษารอบรู้ท้ังสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนให้นักศึกษารู้กว้าง  
รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
นักศึกษา ช่วยให้นักศึกษามีชีวิตท่ีสมบูรณ์และมี 
ความสุขมากข้ึน 
 ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรทำงานด้วย 
ความพึงพอใจ ไม่สมองไหลไปต่างประเทศ ท่านเห็นว่า  
เป็นเร่ืองของการจัดการทรัพยากรบุคคล ท่ีสำคัญคือ 
จะทำอย่างไรจึงจะครบวงจร น่ันคือ การรับใหม่ (recruit-
ment) การพัฒนา (development) และการรักษาไว้ 
(retention) โดยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในทุก 
ข้ันตอน และใช้ competency เป็นตัวกำหนดในการ 
คัดเลือกบุคลากรใหม่ รวมท้ังส่งเสริม managerial 
competency ให้กับบุคลากรท่ีมีอยู่ บุคลากรสายอาจารย์ 
ไม่จำเป็นต้องทำงานเหมือนกัน ควรมีระบบรองรับ  
มีส่ิงจูงใจ มีการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ในการขอ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ต้องสร้างระบบท่ีเอ้ือให้อาจารย์
ทำงานได้แตกต่างกัน เพ่ือให้ภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัย 
ดำเนินไปได้ ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การศึกษา 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ  
ผู้ที่ เ ป็นหัวหน้าส่วนงานต้องบริหารจัดการโดยดู 
ภาพรวมแล้วสามารถแบ่งงานได้ น่ันคือ ต้องสร้าง 
ระบบเอื้ออำนวยให้อาจารย์ได้มีโอกาสทำงานตามที ่
ตนถนัด สามารถมีระบบรองรับและมีการให้รางวัล 
แต่ละระบบด้วย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มี 
การ coach อาจารย์ใหม่ทางด้านศึกษาศาสตร์ เช่น 
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินผล 
อย่างท่ัวถึง ดังน้ันจึงต้องจัดการสัมมนาอาจารย์เป็น 
ระยะ และต้องทำ roadmap ในการพัฒนาอาจารย์ 
ให้ชัดขึ้น
 ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมี
ความสุข ท่านเห็นว่า อาจารย์ไม่จำเป็นต้องทำงาน 
เหมือนกัน ทำงานต่างกันได้เพ่ือให้ภาพใหญ่เดินไปได้ 
เช่น บางคนเน้นการศึกษา บางคนเน้นการวิจัย บางคน 
เน้นการบริการวิชาการ บางคนเน้นการบริหารจัดการ 
และควรมีบันไดวิชาชีพรองรับ ซ่ึงผู้บริหารส่วนงาน 
ต้องบริหารจัดการ โดยเฉพาะปัญหาการศึกษาท่ีต้อง 
เน้นด้านวิธีการสอน และการวิจัยทางการศึกษาให้ 
มากขึ้น
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียังเป็น 
ปัญหา ท่านเห็นว่า การมอบหมายงาน และ PA เป็น 
เร่ืองสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
ถ้าไม่ใช้ท้ัง 2 อย่าง การผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล 
ใหเ้จรญิกา้วหนา้จะทำไดล้ำบาก จงึขึน้อยูก่บัผูบ้รหิาร 
ต้องบริหารจัดการว่าจะให้ใครทำอะไร เพ่ือให้ได้ 
ภาพรวมที่ตรงกับความคาดหวัง ส่วนปัญหา PA ท่ี 
ไม่โปร่งใสน้ัน ต้องผลักดันให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ช่วยกันพัฒนาการมอบหมายงานและการประเมินให้ 
เข้มแข็ง ต้องมีการปรับกระบวนการ อย่างไรก็ตาม  
ปัญหามิได้เกิดจากระบบ PA หรือการประเมิน แต่ท้ัง 
ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องช่วยกันทำความ 
เข้าใจและพัฒนาให้ดีข้ึน

 ด้านการทำให้ PA ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เข้มแข็ง ท่านเห็นว่า ต้องปลูกฝัง core value ให้ซึมซับ 
ต้องช่วยกันเน้นเร่ืองธรรมาภิบาล  ต้อง coach เร่ือง 
การทำ PA และหัวหน้าส่วนงานต้องรู้ HR ไม่ควร 
มอบงาน HR ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท้ังหมด แต่ 
ต้องมี HR ในตัวเองด้วย นอกจากน้ีต้องมีการ coach 
ผู้บริหาร เพราะปัจจุบันผู้บริหารเข้าใจไม่ตรงกัน แม้จะ 
มีการอบรมผู้บริหารไปแล้ว ดังน้ันจึงต้องมีการ coach 
เร่ืองการทำ PA เพ่ิม
 ด้านสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของ 
พนักงานท่ีใช้สิทธิประกันสังคมต้องรอคิวนาน ท่านรับ 
ข้อเสนอแนะไปพิจารณา โดยจะหารือกับคณะกรรมการ 
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย และจะเชิญผู้บริหารท้ัง 4 
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โรงพยาบาลมาพูดคุย เพ่ือหาแนวทางในการอำนวย 
ความสะดวกใหก้ับอาจารย์ในการใชส้ิทธิประกันสงัคม 
ต่อไป

 ช่วงเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะ สมาชิก 
สภาคณาจารย์ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน 
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 1. การทำ PA ควรยืดหยุ่นมากข้ึน แนวปฏิบัติต้อง 
ชัดเจน และเป็นธรรม เคร่ืองมือท่ีใช้วัดต้องแม่นยำ  
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจตรงกัน คนท่ีทำดีควร 
ได้ผลตอบแทนเท่ากัน workload และ PA ควรวัด 
คนละแบบ
 2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรย่ิงใหญ่ การ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ควรกว้างขวางและเป็นท่ีรับรู้มากกว่าน้ี และการท่ี 
มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ต้องระวัง 
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท่ีมีต่อชุมชนโดยรอบ
 3. การสรรหาหัวหน้าส่วนงานควรสรรหาผู้ที่มี 
ธรรมาภิบาล การสรรหาควรมองให้ลึกซ้ึง เป็นธรรม 
และรอบคอบ ผู้ท่ีจะมาเป็นหัวหน้าส่วนงานต้อง 
เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ถ้าหัวหน้าส่วนงานไม่เข้าใจ 
วัฒนธรรมองค์กร จะมีผลต่อการพัฒนาอาจารย์  
การลาออกท่ีเพ่ิมข้ึน ความสุขของบุคลากรในหน่วย 
งานลดลง และหัวหน้าส่วนงานควรได้รับการอบรมให้
เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ว่าต้องทำอย่างไร ต้องปฏิบัติ 
อย่างไร

 4. การทำ Global Asian กลัวจะเป็นเหมือนต้นไม้ 
ใหญ่ท่ีรากเล็ก โค่นง่าย เพราะคนไทยยังไม่รู้รากเหง้า 
ของตัวเอง ซ่ึงการฝังรากต้องปลูกฝังต้ังแต่เล็ก 

 นอกจากน้ีสมาชิกสภาคณาจารย์ได้ให้ 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น 
 -  ควรส่งเสริม IT ในแต่ละส่วนงานให้ 
เท่าเทียมกัน
 - ข้อมูลข่าวสารในส่วนงานไม่ควรเปิดเผย 
บางเร่ืองหรือปกปิดบางเร่ือง แต่ควรได้รับการเปิดเผย 
ในทุกเร่ือง
 - นอกจากจะมีการอบรมผู้บริหารแล้ว 
อาจารย์ควรได้รับการอบรมด้วย
 - ขอให้มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของ 
การปรับภูมิทัศน์ และมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง

 ในตอนท้ายอธิการบดีกล่าวสรุปประเด็นต่างๆ 
และรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาพร้อมท้ังขอให้อาจารย์ 
แสดงศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่าง 
เต็มท่ี ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด และท่าน 
ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรท่ีจะช่วยกัน
ทำงานต่อไป ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ร่วมกันผลักดันด้วย...
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 นับแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2550 ท่ีมีการประกาศ 
ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 
มีผลในวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาทำให้ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลมีพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน ท้ังจากการท่ีภายหลังจากการประกาศ 
ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวน้ี ผู้ท่ีจะเป็นพนักงานของ 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย”  
รวมถึงการท่ีมีการเปล่ียนสถานภาพจากการเป็น 
ข้าราชการ มาเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ในขณะ 
เดียวกัน มหาวิทยาลัยมหิดลต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิด 
ความเป็นธรรมในตำแหน่ง “พนักงานมหาวิทยาลัย” 
 นอกจากน้ี การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ย่อมต้องถูกประเมินการทำงานด้วย (ข้อ 20 ของเอกสาร 
หมายเลข 4) ซ่ึงนับแต่ท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบันน้ี ในส่วน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีบทบัญญัติในเร่ืองการ 
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น 3 ฉบับด้วยกัน

   จะดำเนินการประการใดหากได้รับการประเมิน 
ท่ีไม่เป็นธรรม
 หากพนักงานมหาวิทยาลัยท่านใดถูกประเมิน 
โดยตนเองเห็นว่า “ไม่เป็นธรรม” สำหรับตนเอง 
ให้ดำเนินการดังต่อไปน้ี
 เร่ิมต้นจาก “สิทธิในการดำเนินการ”
 เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยท่านใดพบว่าตนเอง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการประเมินตน ตาม 
ข้อ 20 (เอกสารหมายเลข 4) ประกอบกับ เอกสารหมายเลข 
1, 2 และ 3 แล้วย่อมสามารถใช้สิทธิแห่งตนได้ตาม ข้อ 
15 (เอกสารหมายเลข 2)
 “15 ในกรณีท่ีผู้รับการประเมินผู้ใดเห็นว่า 
การประเมินไม่เป็นธรรม หรือมีข้อมูลเก่ียวกับการ 
ประเมินของตนเองท่ีต้องการช้ีแจงเพ่ิมเติม ให้ผู้รับการ 
ประเมินย่ืนหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรมต่อหัวหน้า 
ส่วนงาน หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมายภายใน 15 
วันทำการ นับจากวันท่ีรับทราบผลการประเมิน
 หากหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนงาน 
มอบหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ 
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงพิจารณาหาข้อเท็จจริง 
หรือทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
รายงานให้หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนงาน 
มอบหมายทราบ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับ 
แต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรม ท้ังน้ีให้ 

แนวทางการดำเนินการเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้รับการประเมินที่ไม่เป็นธรรม

โดย รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 
แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายใน 7 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับทราบผลการ 
พิจารณา” 

   พิจารณาเร่ืองสิทธิท่ีเกิดข้ึนกับพนักงาน 
มหาวิทยาลัย
 1. สิทธิเร่ิมเกิดเม่ือใด
 สิทธิท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยจะเกิดข้ึนก็ 
ต่อเม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันต้องทราบเสียก่อนว่า 
ตนเองได้รับ “การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม” หรือ 
“ต้องการช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติม”
    1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบผล 
การเมินท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้น้ันได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชา ว่า “ตนเองได้ผลการ 
ประเมินเพียงท่ีปรากฏ” และต้องการให้พนักงาน 
มหาวิทยาลัยผู้น้ันลงนาม ตามข้อ 9 “เม่ือคณะ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดำเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับการประเมินแล้วเสร็จ  
ให้ลงลายมือช่ือไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับการประเมิน และสำเนาให้ผู้รับการประเมินเม่ือ
ถูกร้องขอและแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบผลการ 
ประเมินเป็นรายบุคคล โดยผู้ประเมินต้องวางแผน 
การพัฒนาผู้รับการประเมิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้รับการประเมิน 
พร้อมกับกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับรอบ 
การประเมินถัดไป” (เอกสารหมายเลข 2) 
ตัวอย่าง การท่ีอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ได้รับ 
การประเมินจากหัวหน้าภาควิชาว่า มีประสิทธิภาพการ 
ทำงานเพียงร้อยละ 50 เท่าน้ัน แท้ท่ีจริงแล้วตนเองทำงาน 
ได้มากกว่าน้ีอย่างมาก เป็นต้น
    1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยเห็นว่า ข้อมูล 
ท่ีทำการประเมินตนน้ันไม่ถูกต้อง หรือน้อยกว่าท่ีเป็นจริง 
และต้องการช้ีแจงเพ่ิมเติมถึงความไม่ถูกต้องน้ัน 
ตัวอย่าง การท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน 
ว่าขาดการมาปฏิบัติงาน ซ่ึงมีส่วนท่ีไม่ถูกต้อง และ 
ตนเองต้องการช้ีแจงเพ่ิมเติมถึงเหตุท่ีผลการมาปฏิบัติ 
งานเป็นเช่นน้ัน (ท่ีปรากฏว่าไม่ถูกต้องน้ัน)
 2. ย่ืนได้ท่ีใคร
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันต้องย่ืนเร่ืองการ 
ประเมินท่ีไม่เป็นธรรมต่อตนเองได้ท่ีหัวหน้าส่วนงาน 
หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย กล่าวคือ ต้องย่ืนต่อ 
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ผู้บังคับบัญชาท่ีสูงกว่าผู้ท่ีทำหน้าท่ีประเมินพนักงาน 
มหาวิทยาลัยน้ันระดับหน่ึง ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเป็นหัวหน้า 
ส่วนงานน่ันเอง (หรือผู้ท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย)
ตัวอย่าง หัวหน้าภาควิชาฯ ทำการประเมินพนักงาน 
มหาวิทยาลัยผู้หน่ึงแล้ว ผู้น้ันเห็นว่าเป็นการประเมินท่ี 
ไม่เป็นธรรม จะต้องย่ืนเร่ืองการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
น้ันต่อหัวหน้าส่วนงาน เช่น คณบดี (ส่วนงานคณะฯ) 
เป็นต้น
 3. ย่ืนในเวลาใด
 ต้องย่ืนในเวลา 15 วันทำการ นับจากวันท่ี 
รับทราบผลการประเมิน หมายความว่า พนักงาน 
มหาวิทยาลัยผู้น้ัน ต้องย่ืนในกรอบท่ีกฎเกณฑ์แห่ง 
ข้อบังคับกำหนด (ประการน้ีถือว่ามีความสำคัญย่ิง) 
หากพ้นระยะเวลาแห่งการใช้สิทธิ (15 วันแล้ว) ย่อม 
ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไปแม้ว่า “การประเมิน 
น้ันจะไม่เป็นธรรม” แต่ต้องถือว่าผู้ถูกประเมินน้ัน 
ยอมรับสภาพแห่งการประเมินแล้ว

 4. การนับวันท่ีมีสิทธิย่ืนได้
 การนับวันน้ีสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าสิทธิใน 
การย่ืนและเน้ือหาแห่งการย่ืน (เหตุท่ีแสดงถึงความ 
ไม่เป็นธรรม) โดย “ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลาน้ัน
เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลาโดยไม่นับวันหยุด (ท้ังวันหยุด 
ประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)” โดยนับ 1 ใน
วันรุ่งข้ึนของการได้รับทราบผลแห่งการประเมินน้ันเอง 
เช่น ได้รับทราบในวันท่ี 1 ก็ให้นับ วันท่ี 1 ในวันท่ี 2 
ไปเร่ือยๆ โดยข้ามวันหยุดจนได้ครบ 15 วันน่ันเอง 
(เพราะข้อบังคับน้ีใช้ว่า 15 วันทำการ)  

 5. ย่ืนเพ่ือเหตุผลใด
 เหตุผลแห่งการย่ืนก็คือ เพ่ือให้ผู้ท่ีรับอุทธรณ์ 
เช่น หัวหน้าส่วนงาน เพ่ือให้พิจารณาส่ิงท่ีพนักงาน 
มหาวิทยาลัยผู้น้ันได้กล่าวถึงความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน
กับการประเมินตนเอง และให้ต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 
เพ่ือพิจารณาหาข้อเท็จจริง หรือทบทวนผลการประเมิน
การปฏิบัติงานน้ัน (ต้องถือว่าเป็นเร่ืองด่วน) 

 6. การดำเนินการของผู้ท่ีได้รับเร่ือง (เช่น 
หัวหน้าส่วนงาน)
    6.1 เม่ือผู้ได้รับเร่ือง (เช่น หัวหน้าส่วนงาน) 
ได้รับเร่ือง “หนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรม” แล้ว ต้องรีบ 
ดำเนินการโดยเฉพาะการต้ังคณะกรรมการข้ึนมา เพ่ือ 
พิจารณา ท้ังน้ีเพราะเร่ืองดังกล่าวต้องถูกส่งกลับมาจาก 
คณะกรรมการฯ มายังท่ีผู้ส่ังการ (เช่น หัวหน้าส่วนงาน) 
ภายในเวลา 15 วันทำการนับจากวันท่ีมีการย่ืนเร่ือง (วัน
ท่ีได้รับหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรม) ดังกล่าวน้ัน
    6.2 ผู้รับเร่ือง (เช่น หัวหน้าส่วนงาน) จะต้อง 
แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 

 7 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการพิจารณา
ตัวอย่าง หากยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 1 ของเดือน และหัวหน้า 
ส่วนงานได้รับเร่ืองวันท่ี 2 ของเดือน ย่อมมีระยะเวลา 
ดำเนินการอีก “ประมาณ 26-27 วัน (15 วันทำการ + 
7 วัน) น่ันคือ ประมาณวันท่ี 27 หรืออย่างช้า 28 ของ
เดือนน้ันจะต้องส่งผลการพิจารณาให้ผู้ทำหนังสือแจ้ง 
ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวน้ัน

หมายเหตุ :
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ต้องพึง 
เข้าใจว่า หากท่านเห็นว่าท่านได้รับการประเมินโดย 
ไม่เป็นธรรมแต่มิได้ดำเนินการตามข้อ15 น้ี เท่ากับ 
ท่านยอมรับสภาพน้ัน และจะทำให้ประวัติแห่งการ 
ถูกประเมินในการปฏิบัติงานดังกล่าว (ที่ไม่ถูกต้อง) 
จะติดตามประวัติของท่านไปตลอด
 2. การยื่นหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรม 
จำเป็นอย่างย่ิงต้องให้ปรากฏหลักฐานการย่ืน ท้ังน้ี 
เน่ืองจากระยะเวลาแห่งการใช้สิทธิมีได้จำกัด อาจเกิด 
ข้อโต้แย้งได้ว่า “ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาแห่งสิทธิที่อาจ 
ใช้สิทธิในการยื่นได้” 
 3. สิทธิและกระบวนการอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบ 
ในโอกาสต่อไป

     สรุป
 ในการท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการ 
ประเมินอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา สมควร 
อย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้สิทธิย่ืนหนังสือแจ้งความไม่เป็น 
ธรรม ภายในเวลาท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนดไว้  
คือ ใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับทราบผลแห่งการ 
ประเมินน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชน์ต่อตัวเอง
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 กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความไม่เป็นธรรม

1. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย :
 เอกสารหมายเลข 1: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2552
 เอกสารหมายเลข 2: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2554
 เอกสารหมายเลข 3: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2554

(อ่านต่อหน้า 11 )
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2. การบริหารงานบุคคล :
 เอกสารหมายเลข 4: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2551
 เอกสารหมายเลข 5: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ( ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ.2554
3. จรรยาบรรณ :
 เอกสารหมายเลข 6: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552
 เอกสารหมายเลข 7: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554
 เอกสารหมายเลข 8: ประกาศคณะกรรมการจรรยา- 
บรรณและวินัย เร่ือง การกำหนดกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 20 กันยายน 2554
4. การอุทธรณ์ร้องทุกข์ :
 เอกสารหมายเลข 9: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552
 เอกสารหมายเลข 10: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2555 สภาคณาจารย์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณโถง ช้ัน 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ท้ัง 6 ท่าน ในงาน 43 ปี วันพระราชทานนาม 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา...
 คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จาก 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม โดย อ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ 
ประธานสภาคณาจารย์ เข้าช้ีแจงและตอบข้อ 
ซักถาม ต่อคณะผู้ประเมินฯ ณ ห้องประชุม 324 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา



สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
999 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 

สถานท่ีพิมพ์ เจริญดีม่ันคงการพิมพ์ 231 หมู่15 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2457-2593
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เจ้าของ
    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ัน5
    999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
    ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
    จ.นครปฐม 73170 
    โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2
    โทรสาร : 0-2849-6351

บรรณาธิการประจำฉบับ รศ.ศรีสนิท อินทรมณี
กองบรรณาธิการ 
     รศ.ศรีสนิท อินทรมณี   อ.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส   ผศ.พรพรรณ์ 
สมบูรณ์   รศ.วิไล หนุนภักดี   รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์   ผศ.สมศักด์ิ วงศาวาส   
ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง   อ.อิสระ ชูศรี
ประสานงานกลาง  สุจิรา สอนสม พัชญา วงษ์วันทนีย์
ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม พรศิริ บุญมาวงค์

บรรณาธิการแถลง
โดย รศ.ศรีสนิท อินทรมณี

พี่น้องผองเพื่อนชาวมหิดลทุกท่านคะ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทาน พระนามาภไิธย “มหดิล” ในสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ.2512 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 124 ปี 
นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิด 
โรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2431

 ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 นี้ เป็น 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึง่มกีจิกรรมหลายกจิกรรม รวมทัง้การมอบโลร่างวลัแกอ่าจารยต์วัอยา่งของสภาคณาจารย ์ประจำป ี
2554 ซึ่งข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้ ได้สรุปผลงานสำคัญและแนวคิดการทำงานของอาจารย์ตัวอย่างฯ 
เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป
 รวมทั้ง ผศ.พรพรรณ์ สมบูรณ์ ได้สรุปการชี้แจงแนวนโยบายและการตอบข้อซักถามต่างๆ  
ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี จากการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2555 และ รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ได้ให้แนวทางการดำเนินการเมื่อพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินที่ไม่เป็นธรรม ค่ะ

 พีน่อ้งผองเพือ่นชาวมหดิลคะ ขา่วสภาคณาจารย ์มพีืน้ทีใ่หก้บัผูท้ี่ 
มบีทความ หรอืสาระทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สมาชกิฯ ขอเชญิผูส้นใจตดิตอ่ได้ 
ทีง่านสภาคณาจารย์ นะคะ


